

# CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

## Thái Bình cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đầu tư, trao đổi, hợp tác, liên kết sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

(Tiếp theo trang 1)

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất khẩu nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn thị trường trong nước và quốc tế, tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa và tìm kiếm mở rộng thị trường.

Chính vì vậy, hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các nhà cung cấp, cơ sở sản xuất của địa phương kết nối với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các sản phẩm tiêu biểu với các nhà phân phối, tập đoàn bán lẻ, đưa hàng hóa vào kênh phân phối hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và đáp ứng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, tôi xin bày tỏ sự vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện Thương vụ Việt Nam ở một số nước; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng toàn thể quý vị

đại biểu khách quý đã dành thời gian dự hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022 tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trực tuyến. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các vị đại biểu khách quý dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Thái Bình là tỉnh có vị trí khá thuận lợi, cách Thủ đô Hà Nội 110km, cách Hải Phòng 70km, có bờ biển dài 52km, hệ thống giao thông thủy bộ kết nối vùng và khu vực tương đối đồng bộ. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường bộ ven biển vào quý II/2023; đồng thời, triển khai thực hiện dự án tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng vào quý III/2023, sẽ thúc đẩy việc kết nối, liên kết phát triển sản xuất và lưu chuyển hàng hóa trong nước và xuất khẩu đến với thị trường thuận lợi.

Đặc biệt, với những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, từ một tỉnh thuần nông Thái Bình đang hướng tới trở thành tỉnh phát triển khá về mọi mặt, trong đó công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, làm nền tảng để phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, xanh - sạch - bền vững. Tăng trưởng kinh tế năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 57.112 tỷ đồng, tăng 6,68% so với năm 2020 (đứng thứ 14 về tốc độ tăng GRDP so với 63 tỉnh, thành phố). 8 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 18,6%, kim ngạch nhập khẩu tăng 30,4%. Toàn tỉnh



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan sản phẩm của Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải.

Ảnh: THÀNH TÂM

có 8.449 doanh nghiệp và 2.249 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động.

Thái Bình là tỉnh sớm hoàn thành, dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước, đang tập trung hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chính điều này đã và đang tạo ra sức bật mới cho nông nghiệp, nông thôn Thái Bình. Đặc biệt, Khu kinh tế Thái Bình đang được tập trung triển khai xây dựng đồng bộ về hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng các khu công nghiệp như khu công nghiệp Liên Hà Thái, khu công nghiệp Tiến Hải... đang tạo sức hấp dẫn, thu

hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với một số dự án quy mô lớn làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh những năm tới. Đặc biệt, tỉnh đã định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là nông sản công nghiệp của tỉnh, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, Thái Bình đang hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa sạch, hữu cơ với đa dạng sản phẩm như gạo, khoai tây, tỏi, ớt, ngao, tôm... và một số sản phẩm công nghiệp từ nông nghiệp như bún phở tươi, các sản phẩm nông nghiệp được phát triển theo 3 trụ cột gồm: sản phẩm chủ

quốc gia - sản phẩm chủ lực địa phương - các sản phẩm khác.

Năm 2022, lúa vụ xuân đạt trên 535.000 tấn, năng suất đạt 70,8 tạ/ha; diện tích lúa mùa đã gieo cấy toàn tỉnh đạt 76.628ha, vượt 0,16% diện tích theo kế hoạch. Toàn tỉnh có 2.390 trang trại chăn nuôi và khoảng 250.000 hộ chăn nuôi. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 15.665,1ha.

Thái Bình có nhiều sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền

thống được cả nước biết đến như nước mắm Diêm Điền, mắm cáy Hồng Tiến, bánh cây, kẹo lạc, bánh đa, dệt khăn tay bông, thảm cói, chạm bạc, thêu ren... Một số sản phẩm công nghiệp có lợi thế như sứ vệ sinh, thủy tinh pha lê... Đến nay tỉnh có 64 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, 4 sao; có 45 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm của Thái Bình hiện đã có mặt không chỉ ở các chợ truyền thống mà còn xuất hiện tại các trung tâm thương mại, siêu thị thuộc các tập đoàn phân phối lớn như Central Retail, Wincommerce, Winmart+..., ngoài ra còn được giao dịch qua một số sàn thương mại điện tử như Postmart, Vosu...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã bằng nhiều hình thức để tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn với việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm như: hàng năm tổ chức hội chợ quốc tế đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức và tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, tham gia các hội nghị kết nối cung cầu các tỉnh, địa phương trong cả nước tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Thành phố Hồ Chí Minh... Cùng với đó là triển khai các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết thực hiện nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp tận dụng các cơ hội, lợi thế để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều sản phẩm qua đó được đẩy mạnh tiêu thụ như gạo các loại, ngao và các sản phẩm từ ngao, bánh phở, nước mắm Diêm Điền, mắm cáy Hồng Tiến, trứng vịt biển, bánh cây các loại, sản phẩm bánh kẹo, đồ uống, các sản phẩm trà đạo, các sản phẩm từ mây tre đan và cói, thủy tinh cao cấp, sứ dân dụng, sứ vệ sinh, đồ chạm bạc làng nghề, khăn bông và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Hội nghị kết nối cung cầu được tổ chức tại Thái Bình là một trong những cách thức nhằm đa dạng các biện pháp kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Đây là năm đầu tiên Thái Bình thực hiện bằng hình

thức hội nghị trực tiếp kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, 18 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và 4 điểm cầu trực tuyến quốc tế tại các thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Ôxtrâyliá... với quy mô khá lớn, công tác tổ chức đã được thực hiện khá sớm và triển khai chuẩn bị một cách chi tiết, cụ thể nhằm bảo đảm hội nghị được tổ chức thành công, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong bối cảnh cả nước nói chung và Thái Bình nói riêng đang tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Thái Bình mong muốn qua hội nghị lần này những sản phẩm của tỉnh sẽ đến gần hơn nữa với người tiêu dùng trong cả nước và các nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó giúp Thái Bình tiếp nhận được nhiều hơn nữa thông tin thị trường, nhu cầu trong nước và thế giới nhằm định hướng phát triển sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, cải thiện thu nhập của người dân, giúp người nông dân "lấy nông" nhưng không phải "lấy hương", giải quyết tình trạng "được mùa mất giá", góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp bền vững.

Thái Bình cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với Thái Bình đầu tư, trao đổi, hợp tác, liên kết sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm địa phương và các địa phương khác.

## Ngõ ngành năng suất giống lúa TBR97

Tại hội nghị đầu bờ tham quan, đánh giá giống lúa TBR97 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed vừa qua, các đại biểu đã ngỡ ngàng trước năng suất vượt trội của giống lúa mới này khi gặt thử nghiệm đạt 10,6 tấn lúa tươi/ha.

Những năm qua, các giống lúa của Thai Binh Seed đã cho thấy hiệu quả ở nhiều địa phương trên cả nước. Với chất lượng nguồn giống tốt, sinh trưởng phát

triển khỏe, phù hợp với nhiều chân đất cũng như năng suất cao, giống lúa của Thai Binh Seed đã từng bước tạo được lòng tin của nông dân. Từ đó, diện tích lúa sử dụng giống của Tập đoàn được mở rộng mỗi năm.

TBR97 là giống lúa thuần do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chọn tạo. Thai Binh Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh. Tuy còn khá mới mẻ với nông dân trong tỉnh nhưng TBR97 đã "được lòng" nông dân ở nhiều

địa phương khác, đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên khi hội tụ nhiều ưu điểm, nhất là chống chịu tốt với sâu bệnh, hạn hán, dễ canh tác. Thông qua các mô hình trình diễn trên nhiều chân đất tại các vùng sinh thái khác nhau, TBR97 đều được người dân cũng như ngành chức năng đánh giá cao. Để tiếp tục khẳng định những ưu điểm của giống, vụ mùa Thai Binh Seed triển khai mô hình

trình diễn giống TBR97 tại Trại thực nghiệm Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ). Mục đích của mô hình nhằm đánh giá tính thích nghi, tiềm năng năng suất, chất lượng của giống lúa trong điều kiện canh tác ở xã Quỳnh Hưng nói riêng và huyện Quỳnh Phụ nói chung. Từ đó làm cơ sở bổ sung vào cơ cấu giống lúa gieo trồng trên địa bàn của huyện, của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; từng

bước đưa giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất.

Qua tham quan, hầu hết các đại biểu là lãnh đạo các HTX DVNN, các đại lý đánh giá năng suất lúa đạt tới đa 7,5 tấn lúa tươi/ha. Cho đến khi tiến hành gặt thử nghiệm tại 3 điểm với diện tích 1m<sup>2</sup>/điểm dưới sự giám sát của các đại biểu, năng suất thực thu được lên đến 10,6 tấn/ha (lúa tươi) thì mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng. Ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Trọng Quan (Đông Hưng) cho biết: Qua tham quan tôi thấy TBR97 có chiều cao cây từ 90 - 100cm có thể trụ vững trước gió to, hình dạng gọn, cứng cây; dễ nhánh khỏe; trổ bông tập trung; số hạt trên bông cao, hạt thóc

vàng sáng, tỷ lệ chắc cao. Với năng suất vượt trội như vậy, TBR97 hoàn toàn phù hợp với đồng đất Thái Bình.

Bà Trần Thị Tiệp, Thạc sĩ nông nghiệp Tập đoàn Thai Binh Seed cho biết: Giống lúa TBR97 đã được chọn tạo thành công và khảo nghiệm từ năm 2018, đến năm 2020, chúng tôi đã đưa giống TBR97 ra các vùng miền trên cả nước để thực hiện các mô hình trình diễn và nhận được đánh giá cao của nông dân, ngành chuyên môn. TBR97 có ưu điểm lớn nhất là ngắn ngày, thích ứng rộng trên các vùng sinh thái, các chân đất: vèn, vèn cao, trũng; chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt bệnh bạc lá, đạo ôn và gieo trồng được các vụ trong năm.

LƯU NGÂN

### Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ



Tôi đánh giá đây là giống lúa rất có tiềm năng. TBR97 là giống chất lượng cao, cho năng suất vượt trội, đàn lúa đồng đều, dày bông. Trên cơ sở những tiềm năng, ưu thế của giống, thời gian tới chúng tôi sẽ tuyên truyền, khuyến cáo các địa phương trong huyện đưa giống lúa này vào sản xuất, đặc biệt ở vụ mùa nhằm tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông.

### Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Phú Lương (Đông Hưng)



Qua tham quan mô hình, tôi đánh giá tình hình sinh trưởng của lúa TBR97 rất đẹp, cho năng suất khả quan. Với thời gian sinh trưởng ngắn, từ 100 - 105 ngày ở vụ mùa, TBR97 sẽ hạn chế được những thiệt hại nếu thiên tai xuất hiện vào cuối vụ, hoàn toàn phù hợp với các địa phương có truyền thống gieo trồng cây màu vụ đông ưa ẩm.

### Bà Lê Thị Nhạn, đại lý cấp II của Thai Binh Seed tại xã Bắc Sơn (Hưng Hà)



Tôi khá bất ngờ với mức năng suất của TBR97 tại mô hình trình diễn. TBR97 đã được Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận lưu hành. Đây là tín hiệu đáng mừng với các đại lý như chúng tôi trong kinh doanh, phân phối giống lúa mới này. Với những ưu thế vượt trội của TBR97, tôi tin trong thời gian tới giống lúa này sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường, phổ quát trong cơ cấu giống lúa của nhiều địa phương trong tỉnh.



Cán bộ Thai Binh Seed gặt thống kê đánh giá năng suất giống lúa TBR97.

### TBR97 LÀ GIỐNG LÚA CẢM ƠN, THÍCH ỨNG RỘNG, CHỊU THĂM CANH:

- Thời gian sinh trưởng (các tỉnh phía Bắc): Vụ xuân từ 120 - 125 ngày, vụ mùa 100 - 105 ngày.
- Chiều cao cây 90 - 100cm, dạng hình gọn, cứng cây, dễ nhánh khỏe, trổ bông tập trung, số hạt trên bông trung bình 165 - 200 hạt, tỷ lệ chắc cao, khối lượng hạt trung bình 1.000 hạt đạt 21 - 22 gam.
- Chống chịu bệnh đạo ôn, rầy nâu khá tốt, nhiễm nhẹ bệnh bạc lá, đốm nâu.
- Năng suất: Vụ xuân 70 - 75 tạ/ha, thâm canh cao đạt 75 - 80 tạ/ha; vụ mùa 60 - 65 tạ/ha.

(Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed)